



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ที่ กป.๐๐๓๒.๐๐๑/๕๖ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง.....ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส.) ข้อ ๓.๑  
อัตรา ๒,๐๐๐ บาท/เดือน กรณีพยาบาลวิชาชีพ จบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ  
พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน...

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

### ๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน  
ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ  
พิเศษฯ ของตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม ๒ ข้อ ๒.๑ ให้การพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
ห้องสังเกตอาการ ห้องคลอด ห้องผ่าตัด แผนกผู้ป่วยใน มีสิทธิให้ได้รับเงินเพิ่มฯ (พ.ต.ส.) ในอัตรา ๑,๕๐๐  
บาท/เดือน

๑.๒ ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ขอให้สภาการพยาบาลพิจารณา  
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
ตรัง ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ สามารถ  
เทียบเคียงให้อยู่ในกลุ่มหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งสภาการพยาบาล  
พิจารณาโครงสร้างหลักสูตรแล้วเห็นว่า มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. ในอัตราเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท ( ตามหนังสือ  
สภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.๐๑/๐๗/๐๙๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรเพื่อ  
เบิกเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และงานการเงิน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้เบิกจ่ายเงินให้กับพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการ  
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินฯ ในอัตราเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท ไปแล้ว นั้น

### ๒.ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ สธ ๐๒๑๐.๐๓/ ๖๑๘๕๕  
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี  
เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการเบิก  
จ่ายเงิน พ.ต.ส. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๓,๕ และ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจากการ  
อบรมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาจ่ายเงิน พ.ต.ส. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยบริการได้เข้า  
ร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ได้สรุปข้อคำถาม-  
คำตอบ สำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล  
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน (๔ เดือน) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ที่ได้รับการรับรองเป็นหลักสูตรการพยาบาล  
เฉพาะทางผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต หากปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนที่ไม่มีแผนกผู้ป่วยหนัก  
หรือผู้ป่วยวิกฤต (ICU หรือ CCU) และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

หรืองาน...

หรืองานการพยาบาลผู้คลอด หรืองานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหรืองานการพยาบาลผู้ป่วยใน โดยขอให้  
หน่วยเบิกจ่ายเบิกค่าตอบแทนเงิน พ.ต.ส. ในอัตราเดิมไปพลางก่อน (เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท) ซึ่งเป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับ  
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้านการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

ขณะนี้กลุ่มงานกฎหมาย กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ได้ทำหนังสือหารือ  
ในประเด็นดังกล่าว ไปยังสำนักงาน ก.พ. แล้ว ผลเป็นประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

### ๓. ข้อเสนอ

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรแจ้งโรงพยาบาลชุมชน  
ทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ทราบและถือปฏิบัติต่อไป



(นายสิทธิโชค เพชรทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ

ดำเนินการตามเสนอ



(นายชัยวัฒน์ ทองเหม)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่